

Số: 15 /CT-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2022

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Nhằm tạo khí thế tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đảng và phục vụ Nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Công tác tuyên truyền

a) Các cấp, ngành, đơn vị, cơ quan văn hóa, thông tin, báo chí thành phố tập trung các hoạt động tuyên truyền từ nay đến hết trung tuần tháng 02 năm 2023 theo các chủ đề sau:

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2023.

- Truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của Đảng và Nhân dân Việt Nam, của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường 93 năm qua và những thành tựu đạt được qua 68 năm xây dựng và phát triển thành phố.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố.

- Hưởng ứng thực hiện Chủ đề hành động năm 2023 của thành phố; phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh; tích cực tháo gỡ các khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh;

đẩy mạnh đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, an toàn, văn minh, hiện đại, thân thiện và nghĩa tình; tạo thế và lực mới đưa thành phố cùng cả nước đi lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Trong công tác tuyên truyền, chú ý nêu bật những thành tích, kết quả thắng lợi trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố năm 2022; biểu dương gương sáng của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó động viên cán bộ, quân và Nhân dân thành phố tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 ở mức cao nhất ngay từ những tháng, quý đầu năm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng và 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm

a) Các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023; đẩy mạnh triển khai chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. Tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh để không ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng Nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

b) Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với các ngành: Tài chính, Thuế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tổ chức kinh doanh đúng pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về giá, chất lượng hàng hóa, công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm. Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống Nhân dân trong dịp Tết. Tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông dễ dàng; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đưa hàng hóa vào bán tại những điểm được quy định trong nội thành; quan tâm đưa hàng hóa phục vụ Nhân dân các khu vực vùng sâu, vùng xa, huyện đảo, công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

c) Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp sớm chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự trữ, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời lực lượng, hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán

Quý Mão - 2023, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, hải đảo; bảo đảm cung ứng nguồn hàng dồi dào, phong phú. Vận động các cơ sở kinh doanh triển khai hiệu quả công tác bán hàng góp phần bình ổn thị trường.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường văn hóa phẩm

a) Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động các loại hình văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phù hợp với tình hình phòng chống dịch, đảm bảo phục vụ Nhân dân, khách du lịch và bạn bè quốc tế có mặt tại thành phố đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, văn hóa dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương; kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm liên quan đến văn hóa phẩm độc hại trong các hoạt động văn hóa lễ hội.

Phối hợp với các ngành Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, Công an và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, vận động Nhân dân không buôn bán, tiêu thụ, trang trí đèn lồng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài; kịp thời thu giữ, tháo dỡ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, kiểm tra các xuất bản phẩm, đặc biệt là lịch Blốc năm 2023; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, kiểm chế tai nạn giao thông

a) Sở Giao thông vận tải có kế hoạch duy tu, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc và kiểm chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án đảm bảo phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn không để xảy ra tình trạng tăng giá cước sai quy định.

b) Công an thành phố có kế hoạch phối hợp với các ngành, các cấp chủ động đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm; xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lập phương án, tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp điều phối, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và an toàn giao thông đô thị, nhằm tạo điều kiện cho hành khách và hàng hóa được lưu thông thông suốt; có biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết.

Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo lực lượng thường trực sẵn sàng

chiến đấu trong mọi tình huống.

c) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có Kế hoạch riêng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông - Xuân; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa một số dịch bệnh dễ có nguy cơ xảy ra trong dịp Tết; phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch tại các hoạt động lễ hội, tập trung đông người.

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế phân công trực thường xuyên, bảo đảm tổ chức tốt công tác khám, cấp cứu, chăm sóc và chữa trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

d) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, điều hành, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc tổ chức các sự kiện, tổ chức Chợ Hoa Xuân, hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên một phần lòng đường, hè phố theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

5. Tổ chức Chợ Hoa Xuân, đảm bảo trật tự an toàn, vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị

a) Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thực hiện kiểm tra, rà soát sửa chữa và vận hành tốt các hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí; kiểm tra xử lý các điểm ngập úng trong thành phố; trang trí hoa, cây cảnh tại các đảo giao thông, dải phân cách trên các tuyến đường trục chính và một số trụ sở cơ quan trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, chăm sóc bảo dưỡng công viên, cây xanh phục vụ Nhân dân trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác xóa quảng cáo rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định trên địa bàn thành phố.

b) Sở Giao thông vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công an thành phố, các sở ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện và tổ chức Chợ Hoa Xuân Quý Mão - 2023 đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ và thực hiện tốt công tác vệ sinh đường phố, Đem Giao thừa và trong dịp Tết.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất kế hoạch, vị trí tổ chức Chợ Hoa Xuân Quý Mão - 2023 tại khu vực công cộng: Nhà văn hóa, Trung tâm thương mại, các chợ ...; kiểm tra, giám sát không để tình trạng sử dụng một phần lòng đường, đảo giao thông, dải phân cách để tổ chức chợ hoa xuân, đối với những vị trí tổ chức chợ hoa xuân trên vỉa hè, vỉa hè phải đảm bảo đủ chiều rộng và phải để lại tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ, báo

cáo Ủy ban nhân dân thành phố; việc tổ chức Chợ Hoa Xuân tại các địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết của Nhân dân phải đảm bảo vui tươi, văn minh, sạch đẹp, an toàn, tiết kiệm.

d) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo các quy định của pháp luật, giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông.

6. Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu điện, nước tăng cao trong dịp Tết

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định, an toàn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí đón Tết, mừng Xuân của Nhân dân thành phố. Chủ động xây dựng phương án sẵn sàng khắc phục nhanh, kịp thời các sự cố; không để thiếu nước, mất điện trong các ngày lễ, Tết.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống (căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thành ủy và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố)

a) Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch, triển khai và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các cửa ô, các bùng binh và trên các tuyến đường; tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ các Hội nghị tiếp xúc theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng gắn với 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, chiếu phim, trưng bày triển lãm... trước, trong và sau dịp Tết. Phối hợp với Sở Du lịch tổ chức quảng bá, giới thiệu các lễ hội, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cho khách du lịch trong và ngoài nước. Các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lớn của thành phố phải được thông báo sớm và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động đón Xuân Quý Mão - 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng gắn với 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương

xây dựng kế hoạch, phương án bắn pháo hoa Đêm Giao thừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân đảm bảo mỹ quan, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn.

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường quản lý, chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội truyền thống trong dịp Tết phục vụ Nhân dân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; chống phô trương lãng phí và hình thức biến tướng, mê tín dị đoan.

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các chương trình phát sóng; bổ sung các chương trình phát thanh, truyền hình trong dịp Tết; có kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đón Giao thừa và chào mừng Ngày thành lập Đảng.

e) Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội Báo Xuân Quý Mão - 2023.

8. Đảm bảo chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết

a) Sở Y tế chỉ đạo tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; giám sát, phát hiện, ngăn chặn và khống chế kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm, không để các loại dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.

b) Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y tế; kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý giá thuốc chữa bệnh và giá dịch vụ y tế. Chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí thường trực liên tục, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc men kịp thời giải quyết các ca cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh và phục vụ các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng trên địa bàn thành phố; chú ý phòng, chống rét và chăm sóc chu đáo người bệnh lưu trú tại các bệnh viện trong dịp Tết.

9. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và triển khai các hoạt động đối ngoại

a) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, các loại đồ chơi nguy hiểm gây tiếng nổ, dễ gây cháy, chập điện, thương tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trên địa bàn quản lý. ✓

b) Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan có kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng trước, trong và sau Tết; đặc biệt chú ý tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông; mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiểm tra, vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời; phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; phối hợp với các lực lượng trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển; đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, đèn trời...

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các cấp chính quyền tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; nắm tình hình, chế độ chi trả lương, thưởng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp đang gặp khó khăn, lực lượng người lao động có thu nhập thấp, lao động từ tỉnh ngoài; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, đình công, bãi công, ngừng việc tập thể. Tập trung giải quyết triệt để tình trạng người lang thang, ăn xin đưa về nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội; đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện; vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện; tăng cường kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm và hoạt động mua bán dâm. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động tại các cơ sở cai nghiện trong dịp Tết.

đ) Sở Du lịch phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch, hình ảnh thành phố đảm bảo an toàn cho khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở lưu trú và hoạt động dịch vụ du lịch; nắm bắt thông tin kịp thời, quản lý hiệu quả đối với các đối tượng khách du lịch nước ngoài đến thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá hình ảnh Hải Phòng điểm đến an toàn, thân thiện nhằm thu hút du khách.

e) Sở Ngoại vụ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và khách quốc tế nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023; phối hợp với Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng,

và thân nhân nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023.

10. Đảm bảo tài chính cho các hoạt động chăm sóc, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công

a) Các Sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước thành phố, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng giải quyết đầy đủ, kịp thời kinh phí cho chi trả lương, trợ cấp xã hội và các nhu cầu chi thường xuyên, chi các hoạt động phục vụ Nhân dân đón Tết và hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng; đặc biệt quan tâm giải quyết nhu cầu chi cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo; tuyệt đối không để chậm trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động và trợ cấp xã hội.

b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các ngành, các địa phương tổ chức tốt việc trao quà Tết của Chủ tịch Nước và thành phố; phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội có kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, người có công; vận động các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và Nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui hưởng Tết cổ truyền của dân tộc; tập trung, kiểm soát và giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, người khuyết tật xin ăn trên địa bàn thành phố, đưa dẫn về nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì tham mưu cho thành phố và phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể có kế hoạch thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đảo Bạch Long Vỹ.

11. Tổ chức Tết trồng cây, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất vụ đông - xuân, đảm bảo gieo cấy lúa đông - xuân đúng thời vụ, đủ diện tích; phòng, chống rét cho mạ và gia súc, gia cầm trong dịp Tết; thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc xin phòng bệnh dịch ở gia cầm, gia súc. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, lưu thông gia súc, gia cầm theo đúng quy định; nếu có dịch xảy ra phải tập trung xử lý kiên quyết, không chể đậi tất kịp thời, không để dịch lan rộng.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây truyền thống hàng năm đảm bảo hiệu quả, thiết thực, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

12. Hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, chúc Tết của lãnh đạo thành phố

Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập

Đảng gắn với 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự kiến phối hợp tổ chức các hoạt động (có kế hoạch riêng), cụ thể như sau:

a) Tổ chức dâng hương tại Đền Nghè, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thành phố và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

b) Tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) gắn với 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng.

c) Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các vị lão thành cách mạng, các anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2022; các đơn vị làm nhiệm vụ thường trực phục vụ Nhân dân đón Tết, mừng Xuân.

d) Tổ chức họp mặt, tiếp xúc với Thủ trưởng các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đóng trên địa bàn; khách quốc tế và bà con Việt kiều nhân dịp đón Tết, mừng Xuân Quý Mão - 2023.

đ) Tổ chức họp mặt, tiếp xúc Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; Nghệ nhân Ưu tú, các văn nghệ sỹ được nhận Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các văn nghệ sỹ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2022; tiếp xúc báo chí; tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Nghỉ Tết Nguyên đán

a) Căn cứ Luật Lao động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành chính bố trí nghỉ Tết theo đúng quy định (Theo Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố); Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghỉ Tết cho học sinh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cụ thể của đơn vị mình để bố trí nghỉ Tết phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

b) Trong các ngày nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị, bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc thường xuyên và đột xuất khi cần thiết.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc; vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và kỷ niệm thành lập Đảng.

14. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của Chính Phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức, ✓

lãng phí trong việc tổ chức hội nghị tổng kết năm, đón nhận các danh hiệu thi đua; vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không tổ chức đoàn đi chúc Tết các cơ quan cấp trên; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; tập trung thời gian triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị; đảm bảo an sinh xã hội, thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đơn vị phục vụ Nhân dân đón Tết. Nghiêm cấm sử dụng công quỹ để tặng, biếu quà, thưởng tiền sai chế độ chính sách; nghiêm cấm sử dụng phương tiện công đi tham quan, lễ hội trái quy định, chỉ tham dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh thời gian, chế độ làm việc trước, trong và sau Tết. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra những vi phạm nêu trên.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đảm bảo cho Nhân dân thành phố đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 2023 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Liên đoàn Lao động TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Đài PT&TH HP, CĐ AN HP, Công TTĐT TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Các CV UBND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng